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Ef skoðuð er þróun dráttarvaxta á milli ára, og í ljósi þess að nú greiða viðskiptavinir mun fyrr, þá 
kemur í ljós að þessi liður hefur snarlækkað hjá Hafnarfjarðarbæ á milli ára. Má leiða líkur að því að 
vegna bættra innheimtuaðgerða sé  fólk að borga fyrr. 
 
Tölur liggja ekki endanlega fyrir vegna ársins 2014 en þróunin er sú sama og stefnir í töluverða 
lækkun annað árið í röð 
  
Lækkun vegna vaxtakostnaðar og dráttarvaxta nam 12,5 milljónum og stefnir í annað eins fyrir árið 
2014   
  

 
  
Þá hefur hlutfall bankakrafna sem fara í milliinnheimtu stöðugt dregist saman. Sjá hér samanburð við 
Akureyri (uppl. frá Motus). 
 

 


